

รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสุทิดา จักขุจันทร์	ประธานสภาฯ		
๒	นายณัฐวัฒน์ ทองงามขำ	รองประธานสภาฯ		
๓	นางสาวปาณิชา มีคดิธรรม	เลขานุการสภาฯ		
๔	นายสันติ เล้าอรุณ	สมาชิกสภาฯ ม.๑		
๕	นายไพศาล ชยานันท์กุล	สมาชิกสภาฯ ม.๒		
๖	นายอิทธิศักดิ์ อธิรัฐนคริ	สมาชิกสภาฯ ม.๓		
๗	นายจินดา ตุ่มเปาะ	สมาชิกสภาฯ ม.๔		
๘	น.ส.ลำยองค์ ทองดอนเหมือน	สมาชิกสภาฯ ม.๕		
๙	นายชัยยุทธ ดวงพรหม	สมาชิกสภาฯ ม.๖		
๑๐	นายสันติ ลัดดาวารากรณ์	สมาชิกสภาฯ ม.๗		
๑๑	นายคุณวุฒิ ชวนชื่น	สมาชิกสภาฯ ม.๘	-	
๑๒	นายศรัณย์ แซ่คู	สมาชิกสภาฯ ม.๙		
๑๓	นายบุญตา แสงผา	สมาชิกสภาฯ ม.๑๐		
๑๔	นายโกศล ยี่ชวน	สมาชิกสภาฯ ม.๑๑		
๑๕	นายมนต์ไพโร ภักดี	สมาชิกสภาฯ ม.๑๒		
๑๖	นางสุรียา คาวาชิมา	สมาชิกสภาฯ ม.๑๓		
๑๗	น.ส.นงลักษณ์ เชียงกา	สมาชิกสภาฯ ม.๑๔		
๑๘	นายสมชาย สร้อยทอง	สมาชิกสภาฯ ม.๑๕		
๑๙	นายเดชา เชียงกา	สมาชิกสภาฯ ม.๑๖		
๒๐	นายบุญส่ง บัวบุตร	สมาชิกสภาฯ ม.๑๗		
๒๑	นายอาคม วันทอง	สมาชิกสภาฯ ม.๑๘	-	
๒๒	นายองอาจ พิชัยวัฒนพร	สมาชิกสภาฯ ม.๑๙		
๒๓	นายสุนันท์ ลิสอน	สมาชิกสภาฯ ม.๒๒		
๒๔	นายศรารุท กิ่งทัพหลวง	สมาชิกสภาฯ ม.๒๓		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวณัฐชุตตา จำเล	นายก อบต.		
๒	นายเอกทัศน์ วัฒนกิจรุ่งโรจน์	รองนายก อบต.		
๓	นายปรีชา ฉั่นประเสริฐศักดิ์	รองนายก อบต.		
๔	นายปัญญาวัฒน์ จำเล	เลขานุการนายก อบต.		
๕	จ.อ.จิรศักดิ์ ศรีใส	รองปลัด อบต.		
๖	นายกิตติพงษ์ ศรีวงเขต	หัวหน้าสำนักปลัด		
๗	นางพรทิพย์ ลิ้มสมบูรณ์	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๘	นายสิงห์ชะ อันเเย่	ผู้อำนวยการกองช่าง		

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว นางสาวปาณิชา มีคิตธรรม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม พบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญ นางสุทิสฯ จักขุจันทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก จุฑาบุเทียนบุษพาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นางสุทิสฯ จักขุจันทร์

ประธานสภา อบต.ทุ่งลูกนก

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ (สมัยแรก) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ขอดำเนินการตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

๑.๑ เรื่อง พนักงานส่วนตำบลโอนย้าย

นางสุทิสฯ จักขุจันทร์

ประธานสภา อบต.ทุ่งลูกนก

สำหรับวันนี้มีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบ คือ เรื่องพนักงานส่วนตำบลโอนย้าย จำนวน ๒ คน คือ

๑. นายเสกสรร เล้าอรุณ ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๒. นางสาวขวัญตา จำปาอินทร์ ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ. เทศบาลตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

และมีพนักงานจ้างตามภารกิจสอบบรรจุได้ในตำแหน่ง วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ จำนวน ๑ คน คือ นายศุภวิท ชาติ ได้ไปบรรจุที่ เทศบาลตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี บรรจุเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และมีพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน ๒ คน คือ

๑.นางปรามาศ ศิริสวัสดิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกเป็นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๒.นายสิงห์ชะ อันเี้ยี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก เป็นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกได้รับโอนพนักงานส่วนตำบลที่ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารพร้อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน ๑ คน คือ นางสาวสิริภรณ์ เอียดชะตา ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก อำเภอ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้แนะนำตัวค่ะ

นางสิริภรณ์ เอียดชะตา
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกทุกท่าน ดิฉันนางสิริภรณ์ เอียดชะตา ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้โอนมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถค่ะ

นางสุทิดา จักขุจันท์
ประธานสภา อบต.ทุ่งลูกนก
นายสิงห์ชะ อันเยี้ย
ผู้อำนวยการกองช่าง

ต่อไป ขอเชิญ นายสิงห์ชะ อันเยี้ย ผู้อำนวยการกองช่าง แนะนำตัวค่ะ

ที่ประชุม

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกทุกท่าน ผมสิงห์ชะ อันเยี้ย ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ผมสอบเปลี่ยนตำแหน่งจากหัวหน้าฝ่ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ ๑) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

นางสุทิดา จักขุจันท์
ประธานสภา อบต.ทุ่งลูกนก

ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกสรุปรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกครั้งที่แล้วที่ได้แจกให้สมาชิกทุกท่านไปล่วงหน้า ขอเชิญค่ะ

นางสาวปาณิชา มีคดิธรรม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ได้อ่านสรุปรายงานครั้งที่แล้ว ให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ

นางสุทิดา จักขุจันท์
ประธานสภา อบต.ทุ่งลูกนก

เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกได้สรุปรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกครั้งที่แล้วไปแล้ว นั้น มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่ ถ้ารับรองกรุณายกมือขึ้นค่ะ

นายองอาจ พิชัยวัฒนพร
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๙

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกกระผม นายองอาจ พิชัยวัฒนพร ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม ๔ ข้อ คือ
๑. ขอแก้ไขหน้าที่ ๔ แลวที่ ๗ ของรายงานการประชุม รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว จำนวน ๒๐ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ขอแก้ไขเป็น “มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว จำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง”

๒. เริ่มตั้งแต่หน้าที่ ๑๑ ของรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ตรงที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก แต่ละคนพูด “เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ท่านปลัด ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอแก้ไขเป็น “เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก”

๓. ขอให้เพิ่มเติม หน้าที่ ๑๑ ของรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่ง นายองอาจ พิชัยวัฒน์พร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก หมู่ที่ ๑๙ ได้มีการเสนอชื่อ นายสุนันท์ ลีสอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก หมู่ที่ ๒๒ เป็นตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก เพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น แต่ไม่มีผู้รับรอง

๔. ขอให้เพิ่มเติมหน้าที่ ๘ ของรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว นายองอาจ พิชัยวัฒน์พร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก หมู่ที่ ๑๙ ได้สอบถามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ว่ามีใครได้รับประโยชน์ในการก่อสร้าง และก่อสร้างบริเวณใด นางสาวณัฐชฎา จำเล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ได้ตอบข้อซักถาม

มติที่ประชุม

ให้มีการแก้ไขในรายละเอียดข้อ ๑ และมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว จำนวน	๑๗	เสียง
งดออกเสียง	๓	เสียง
ไม่รับรอง	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม (ถ้ามี)

นางสุทิสรา จักขุจันทร์
ประธานสภา อบต.ทุ่งลูกนก

สำหรับวันนี้ไม่มีกระทู้ถาม

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหม่

๔.๑ เรื่องขอความเห็นชอบใช้พื้นที่ของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ภายในเขตป่าตามตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติป่า พ.ศ.๒๕๔๔ บริเวณพื้นที่ในเขตป่าสายทาง สพ.๔๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๐ - บ้านโป่งกูป ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ช่วงกม.ที่ ๐+๐๐๐ - ๐+๒๕๐ ระยะทาง ๐.๒๕๐ กม.พิกัด UTM เริ่มต้น ๕๙๓๘๕๗.๓๘, ๑๕๕๖๑๓๒.๗๕ พิกัดสิ้นสุด ๕๙๔๐๑๒.๔๙, ๑๕๕๖๓๔๗.๘๐ กว้าง ๑๔ เมตร เนื้อที่ ๒.๑๘๗ ไร่

เสนอโดย นางสาวณัฐชฎา จำเล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

นางสุทิสรา จักขุจันทร์
ประธานสภา อบต.ทุ่งลูกนก

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบใช้พื้นที่ของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๘๔ ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ขอเชิญค่ะ

นางสาวปาณิชา มีคติธรรม
เลขานุการสภา อบต.ทุ่งลูกนก

ตามที่ แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี ได้มีหนังสือแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกให้ความเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ของราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่า พ.ศ.๒๕๘๔ ตามหนังสือแขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรีที่ คค ๐๗๐๓.๖๖/๓๙๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นไปตามคณะรัฐมนตรีที่ได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ลงมติว่า

๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และหากปรากฏว่ายังมีส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตอีกให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งกับหน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้ในส่วนของการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ นั้น ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงเป็นผู้รวบรวมคำขออนุญาตของหน่วยงานในสังกัดให้ครบถ้วนเพื่อส่งไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมป่าไม้) ต่อไป
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณากำหนดวิธีการที่เหมาะสมและไม่ขัดต่อกฎหมายในการดำเนินการกรณีที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเข้าใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อทำประโยชน์ในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและดิจิทัล กรณีที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนำพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับอนุญาตไปให้ภาคเอกชนเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่อ/ถือกรรมสิทธิ์ในพื้นที่นั้นๆ เพื่อประกอบกิจการ เช่น ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว กรณีการตั้งสำนักสงฆ์ในพื้นที่ป่า และกรณีนำที่ดินของเกษตรกรที่รัฐอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่ไปให้เอกชนเช่าต่อ

๔. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการเพิ่มเติมด้วย ดังนี้

๔.๑ วางแผนและจัดลำดับความสำคัญในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต โครงการที่ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้) ในครั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่โครงการต่างๆ จะต้องหยุดการดำเนินการเพื่อรอผลการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๔.๒ ในระยะต่อไปให้จัดทำแนวทางปฏิบัติในกรณีในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนจะต้องดำเนินการเพื่อขออนุมัติ/อนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ในแต่ละประเภท ตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้มีความชัดเจน ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งกำหนดกรอบระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติ/อนุญาตทั้งกระบวนการ รวมทั้งให้พิจารณานำระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการด้วย

๕. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องดำเนินโครงการในพื้นที่ป่าประเภทต่างๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป คำนึงถึงความพร้อมในการดำเนินโครงการอย่างละเอียดรอบคอบให้ถูกต้อง เรียบร้อยก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนราชการ) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ) เพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีการเสนอขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีใดๆ ภายหลังจากเริ่มโครงการไปแล้ว

นางสุทิสรา จักขุจันทร์
ประธานสภา อบต.ทุ่งลูกนก

เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายแล้ว ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก เสนอญัตติขอความเห็นชอบใช้พื้นที่ของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่า พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอเชิญคะ

นางสาวณัฐชุตตา จำเล
นายก อบต.ทุ่งลูกนก

เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ทุกๆท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก มีความจำเป็นที่จะต้องเสนอญัตติขอความเห็นชอบขอใช้พื้นที่ของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่า พ.ศ.๒๕๔๔

หลักการ

ด้วย กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี มี
ถนนโครงข่ายทางในความรับผิดชอบในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งอยู่ใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท ได้มีหนังสือด่วน
ที่สุด ที่ คค ๐๗๐๒.๒/ว ๒๓๔๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตามที่กรม
ทางหลวงชนบท ได้มอบหมายแนวทางการดำเนินงานให้สำนักงานทางหลวง
ชนบทและแขวงทางหลวงชนบทตรวจสอบโครงข่ายทางหลวงชนบทที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนลาดยาง/คอนกรีตเสริม
เหล็กไปแล้ว หรืออยู่ระหว่างการก่อสร้าง ที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ แต่ยังไม่
ดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ (ป่าสงวนแห่งชาติ หรือ
ป่าไม้ถาวร ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๕๕๔) ให้ดำเนินการยื่นคำขอ
อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยเร็ว

เหตุผล

แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี มีความประสงค์ที่จะยื่นคำขอใช้พื้นที่ของ
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ภายในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป่า พ.ศ.๒๕๕๔(ป.๘๔-๑)แต่ต้องผ่านสภาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบก่อน ซึ่งจากการสำรวจพบว่า พื้นที่ภายในตำบล
ทุ่งลูกนก บริเวณพื้นที่ในเขตป่า สายทาง สพ.๔๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข
๓๐๔๐ - บ้านโป่งกูป ช่วงกม.ที่ ๐+๐๐๐-๐+๒๕๐ ระยะทาง ๐.๒๕๐ กม.
พิกัด UTM เริ่มต้น ๕๙๓๘๕๗.๓๘,๑๕๕๖๑๓๒.๗๕ พิกัดสิ้นสุด
๕๙๔๐๑๒.๔๙,๑๕๕๖๓๔๗.๘๐ กว้าง ๑๔ เมตร เนื้อที่ ๒.๑๘๗ ไร่ จึงขอ
เสนอขออนุญาตให้ความเห็นชอบใช้พื้นที่ของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ภายในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่า พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกจะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

นางสุทิตา จักขุจันทร์
ประธานสภา อบต.ทุ่งลูกนก

มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอลาว่าสมาชิกท่านใด
เห็นควรให้ความเห็นชอบใช้พื้นที่ของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ภายในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่า พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ.
๒๕๕๔ กรุณายกมือขึ้น

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๑๘ เสียง
งดออกเสียง ๓ เสียง

๔.๒ เรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.
๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ เสนอโดย นางสาวณัฐชูดา จำเล นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

นางสุทิตา จักขุจันทร์
ประธานสภา อบต.ทุ่งลูกนก

ต่อไปเป็นระเบียบ ๔.๒ เรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ ซึ่งเสนอโดย
นางสาวณัฐชูดา จำเล นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย
ขอเชิญค่ะ

นางสาวปาณิชา มีคดิธรรม
เลขานุการสภา อบต.ทุ่งลูกนก

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกได้มีการเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ เพราะ
โครงการที่ประชาชนเดือดร้อนไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่มีความ
จำเป็นที่จะต้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน ซึ่งโครงการที่จะ
ดำเนินการนั้น ต้องมีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การ
ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ดังนี้ คือ

๑.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๖๒) มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้(๑)ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล

๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (๑) คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒)
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๖๒) ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
ให้ความเห็นชอบ ค่ะ

นางสุทิตา จักขุจันทร์
ประธานสภา อบต.ทุ่งลูกนก

เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกได้ชี้แจง
ระเบียบกฎหมายแล้ว ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก เสนอ
ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕)
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ ขอเชิญค่ะ

นางสาวณัฐชуда จำเ
นายก อบต.ทุ่งลูกนก

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกทุกๆท่านด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งลูกนก มีความจำเป็นที่จะต้องขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้

หลักการ

การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใดจำเป็นต้องมีการ
กำหนดวิสัยทัศน์หรือภาพการณ์ในอนาคตและแปลงมาสู่การปฏิบัติ การ
วางแผนถือเป็นกลไกที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์การบริหารส่วน
ตำบล บรรลุจุดหมายในการพัฒนาโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับศักยภาพ

ของตนเอง และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน ส่วนที่ ๑ มาตรา ๔๖ (๑) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผล และความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เหตุผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาถึงความเชื่อมโยง ระหว่างแนวทางการดำเนินกิจการต่างๆที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกันช่วยให้สามารถตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรด้านการบริหารที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างถูกต้อง สามารถกำหนดทิศทางในการดำเนินการในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและยั่งยืนในการพัฒนาสามารถนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติได้ตรงกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมาย ตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน จึงขอเสนอผู้ตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งลูกนกจะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้ว

นางสุทิดา จักขุจันทร
ประธานสภา อบต.ทุ่งลูกนก

มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอถามว่าสมาชิกท่านใด
ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕)เพิ่มเติม
ฉบับที่ ๔ กรุณายกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๘ เสียง
งดออกเสียง ๓ เสียง
๔.๓ เรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.
๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ เสนอโดย นางสาวณัฏฐ์ชูดา จำเล นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

นางสุทิดา จักขุจันทร
ประธานสภา อบต.ทุ่งลูกนก

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ซึ่งเสนอโดย นางสาว
ณัฏฐ์ชูดา จำเล นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกขอเชิญเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นางสาวปาณิชา มีคดิธรรม
เลขานุการสภา อบต.ทุ่งลูกนก

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกได้มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ เพราะโครงการที่
ประชาชนเดือดร้อนไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่มีความจำเป็นที่
จะต้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน ซึ่งโครงการที่จะดำเนินการนั้น
ต้องมีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย ดังนี้ คือ

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๖๒) มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลมีอำนาจหน้าที่(๑)ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (๑) คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒)
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๖๒) ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
ให้ความเห็นชอบ ค่ะ

นางสุทิดา จักขุจันทร
ประธานสภา อบต.ทุ่งลูกนก

มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอถามว่าสมาชิกท่านใด
ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐)เพิ่มเติม
ฉบับที่ ๑ กรุณายกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๘ เสียง
งดออกเสียง ๓ เสียง

๔.๔ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาทีก่อน) จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณจำนวน ๘,๙๐๐ บาท (กองคลัง) เสนอโดย นางสาวณัฐชуда จำเล นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

นางสุทิตา จักขุจันท์
ประธานสภา อบต.ทุ่งลูกนก

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาทีก่อน) จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณจำนวน ๘,๙๐๐ บาท (กองคลัง)ซึ่งเสนอโดย นางสาวณัฐชуда จำเล นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นางสาวปาณิชา มีคติธรรม
เลขานุการสภา อบต.ทุ่งลูกนก

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก มีความประสงค์จะขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายรายการนี้ไว้ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบ ที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาทีก่อน) จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งการโอนในครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นางสุทิตา จักขุจันท์
ประธานสภา อบต.ทุ่งลูกนก

เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายแล้ว ขอเชิญนางสาวณัฐชуда จำเล นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเชิญคะ

นางสาวณัฐชуда จำเล
นายก อบต.ทุ่งลูกนก

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกทุกท่านด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก มีความจำเป็นที่จะต้องเสนอญัตติขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

เหตุผล

ตามที่ สภากองศ์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้วเมื่อคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม เมื่อวันที่ ๑๓ และ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ และได้รับการอนุมัติจากนายอำเภอกำแพงแสนให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก มีความประสงค์จะขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายเพื่อรายการนี้ไว้ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกเพื่ออนุมัติต่อไป รายละเอียดดังนี้

โอนเพิ่ม	(ตั้งจ่ายรายการใหม่)
แผนงาน	บริหารงานทั่วไป
งาน	บริหารงานคลัง
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าครุภัณฑ์
ประเภท	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘,๙๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาท) จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้ในหน่วยงานนี้ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

โดยขอโอนลด ๒ รายการ ดังนี้

โอนลด

๑. แผนงาน	บริหารงานทั่วไป
งาน	บริหารงานคลัง
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าครุภัณฑ์
ประเภท	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗,๕๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้ในหน่วยงานนี้ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ปัจจุบันงบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน ๗,๕๐๐ บาท โอนลด จำนวน ๗,๕๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน จำนวน - บาท

ตำบลทุ่งลูกนก มีความจำเป็นที่จะต้องขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

เหตุผล

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้วเมื่อคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม เมื่อวันที่ ๑๓ และ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ และได้รับการอนุมัติจากนายอำเภอกำแพงแสนให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก มีความประสงค์จะขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกเพื่ออนุมัติต่อไป รายละเอียดดังนี้

แผนงาน	บริหารงานทั่วไป
งาน	บริหารงานคลัง
งบ	ลงทุน
หมวด	ค่าครุภัณฑ์
ประเภท	ครุภัณฑ์สำรวจ

เครื่องวัดระยะ จำนวน ๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องวัดระยะจำนวน ๑ เครื่องสำหรับใช้ในหน่วยงานนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อโดยอ้างอิงราคาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์ ปัจจุบันงบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน ๕,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม จำนวน ๓,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอนจำนวน ๘,๐๐๐ บาทเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอในการจัดซื้อ แต่ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้ครุภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี จึงมีความจำเป็นต้องอนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติม โดยขอโอนลด จาก

แผนงาน	บริหารงานทั่วไป
งาน	บริหารงานคลัง
งบ	ดำเนินการ
หมวด	ค่าวัสดุ
ประเภท	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ แผ่นซีดี ฯลฯ รวมตลอดถึงรูป
สีหรือภาพถ่ายที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ
ปัจจุบันงบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน ๘,๖๐๐ บาท โอนลดจำนวน
๓,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน จำนวน ๕,๖๐๐ บาท

นางสุทิตา จักขุจันท์
ประธานสภา อบต.ทุ่งลูกนก
มติที่ประชุม

มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขออนุญาตสมาชิกท่านใดเห็นควร
ให้อนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณายกมือขึ้น

อนุมัติ ๑๘ เสียง
งดออกเสียง ๓ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางสุทิตา จักขุจันท์
ประธานสภา อบต.ทุ่งลูกนก

สำหรับวันนี้ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบต่อไปเป็นระเบียบ
วาระจนครบแล้วมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่

นางสาวณัฐชุตตา จำเ
นายก อบต.ทุ่งลูกนก

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ดิฉันขอแนะนำตัวนายปรีชา ฉันทประเสริฐศักดิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ซึ่งมีคำสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๒
เมษายน ๒๕๖๕ และนายปัญญาวัฒน์ จำเ เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งลูกนก มีคำสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

นางสุทิตา จักขุจันท์
ประธานสภา อบต.ทุ่งลูกนก

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีกขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.


(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม


(นางสาวปานิชา มีคติธรรม)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก


คณะกรรมการตรวจรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ได้
ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสุรียา คาวาชิมา)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก หมู่ที่ ๑๓

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญส่ง บัวบุตร)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก หมู่ที่ ๑๗

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวลำยอง ทองดอนเหมือน)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก หมู่ที่ ๕

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒๓ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสุทิศา จักขุจันทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก